

Để viết tốt hơn các em cần phải luyện tập chăm chỉ cũng như tham khảo thêm ở các đoạn văn mẫu. **Nêu suy nghĩ của em về ý thức đi học đúng giờ của học sinh lớp 6** tại chuyên trang của chúng tôi. Nó sẽ giúp các em có thêm nhiều kiến thức về **Nêu suy nghĩ của em về ý thức đi học đúng giờ của học sinh lớp 6** ý nghĩa phong phú và những từ ngữ hay hơn để áp dụng vào đoạn làm của mình.

Dưới đây là một số đoạn văn **Nêu suy nghĩ của em về ý thức đi học đúng giờ của học sinh lớp 6** ngắn gọn, có ý nghĩa nhất được chia sẻ miễn phí, hỗ trợ các em ôn luyện hiệu quả. Mời các em học sinh cùng quý thầy cô tham khảo.

Đoạn văn Nêu suy nghĩ của em về ý thức đi học đúng giờ của học sinh số 1

Học sinh thường đến muộn có thể phải chịu hậu quả. Họ có thể bị giam giữ hoặc làm công việc mà giáo viên yêu cầu. Họ cũng có thể bỏ lỡ các kỳ thi hoặc khiến học sinh khác thất bại trong các hoạt động nhóm đòi hỏi sự có mặt của mọi thành viên. Khi học sinh đến lớp muộn, nó có thể làm gián đoạn dòng chảy của một đoạn giảng hoặc thảo luận, làm phân tâm học sinh khác, cản trở việc học, và thường ảnh hưởng đến tinh thần lớp học. Hơn nữa, nếu không kiểm soát, sự chậm trễ có thể trở thành mãn tính và lan rộng khắp lớp. Vì có nhiều lý do khiến học sinh đến lớp muộn, xem xét nguyên nhân nào gây ra vấn đề này có thể giúp hướng dẫn người hướng dẫn phản ứng và chiến lược phù hợp. Hiểu được lý do, tuy nhiên, không đòi hỏi phải chịu đựng hành vi. Khi học sinh đến lớp muộn, nó có thể làm gián đoạn dòng chảy của một đoạn giảng hoặc thảo luận, làm phân tâm học sinh khác, cản trở việc học, và thường ảnh hưởng đến tinh thần lớp học. Hơn nữa, nếu không kiểm soát, sự chậm trễ có thể trở thành mãn tính và lan rộng khắp lớp. Vậy nên mỗi học sinh phải có ý thức đi học đúng giờ.

Đoạn văn Nêu suy nghĩ của em về ý thức đi học đúng giờ của học sinh số 2

Đã từ lâu, đi học muộn đã trở thành căn bệnh kinh niên của nhiều teen. Rất nhiều teen đổ lỗi cho việc đi học muộn bằng nhiều lý do khác nhau, thậm chí có cả những lý do vô lý, khó có thể tin. Ngủ dậy muộn đây có thể coi là lý do phổ biến nhất cho việc đi học muộn của nhiều teen. Thức đêm học đoạn muộn nên sáng hôm sau không dậy được, ngủ nướng, quên không đặt chuông...Thói quen ngủ nướng cũng khiến nhiều bạn phải trả giá bằng việc bị ghi tên vào sổ đầu đoạn. T.Hằng, cô bạn chuyên bị đi học muộn do ngủ nướng chia sẻ: “Với mình, dậy đi học vào buổi sáng mùa đông thật khó. Thời tiết dạo gần đây lạnh lạnh nên ngủ rất ngon, khó mà chui ra khỏi chăn được. Cứ nán nã ngủ thêm 5, 10 phút nên bị đi muộn thường xuyên”. Giao thông vào buổi sáng trên một số con đường thường xảy ra tắc nghẽn. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới việc đi học của teen. Nhiều bạn đi học bằng xe bus nên khó có thể kiểm soát được vấn đề này. Mặc dù đã khắc phục bằng cách đi

sớm hơn rồi nhưng đôi khi vẫn không tránh khỏi được.” Nhiều teen có thể là do tắc đường thật nên mới bị đi muộn nhưng cũng có không ít bạn mượn lý do chính đáng này để bao biện cho lý do đi muộn thực sự của mình. Để tránh tình trạng đi học muộn, các bạn hãy tự chọn cho mình một biện pháp khắc phục phù hợp như đặt chuông dậy sớm hơn, đi học trước thời gian bình thường 5, 10 phút để tránh tắc đường... Đừng để đi muộn trở thành thói quen không thể sửa của bạn. Vừa khiến bạn gặp nhiều phiền phức vừa để lại ấn tượng không tốt trong lòng thầy cô và bè bạn.